



دفتر مقام معظم رهبری

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์น - 5 /Sep/ 2013

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในการจัดงานสัมมนาการนมาซประจำปีแห่งชาติครั้งที่ 22 โดย ฯพณฯ ถือว่าการให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการนมาซ และการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการนมาซเป็นภาระหน้าที่หลักของบรรดาผู้ศรัทธา พร้อมกับกล่าวย่ำว่า บรรดานักวิชาการ นักคิดนักเขียน จำต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเขียนและการบรรยาย และบรรดาสื่อสารมวลชนและนักเทศนาธรรม จำต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการนำเสนอมุมมองด้านศิลปะและวาทศิลป์ที่ดึงดูด และผู้บริหารทุกภาคส่วนก็จำต้องปฏิบัติตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่และการงานของตน เพื่อสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เนื้อหาฉบับสมบูรณ์ของสาส์นจากท่านผู้การปฏิวัติอิสลามครั้งนี้ ถูกอ่านเชิญอ่านเมื่อเช้าวันพุธที่ ๔ กันยายน โดย ฮุจญตุลอิสลาม วาลมุสลิมีน มีร์ อิมาดีย์ ตัวแทนวะลียุลฟากีห์ ประจำแคว้นโลเรสถาน ซึ่งมีใจความดังนี้

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งเสมอ)

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้แนะนำบรรดาผู้มีอำนาจและทรงพลังแห่งปวงบ่าวผู้ศรัทธา คือผู้ที่ดำรงการนมาซ *الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة*

ภาระหน้าที่อันนี้ในเบื้องต้นเป็นการปฏิบัติส่วนตัว ด้วยการให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการนมาซ และในความพยายามด้านสังคมแล้วนั้น คือการส่งเสริมการดำรงนมาซอันเป็นภาระหน้าที่ของส่วนรวมทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบ การทำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ การนมาซที่มีสมาธิและมีความนอบน้อม ซึ่งผู้ดำรงนมาซได้ปฏิบัติตนมาซด้วยสายตา “ที่มุ่งสู่พันธะสัญญาแห่งการพบพระเจ้า” ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นการสนทนากับพระเจ้าและถือว่าตนเองอยู่ในพระเนตรของพระองค์ และหากมีความสามารถก็จงปฏิบัติตนมาซในมัสยิด หรือนมาซเป็นหมู่คณะ ส่วนการส่งเสริมนมาซ คือ ทุกรูปแบบของการเคลื่อนไหวและทุกความเพียรพยายามในแนวทางแห่งการสร้างความตระหนักต่อส่วนรวม อธิบายความสำคัญของนมาซ และง่ายต่อการเข้าถึงการนมาซ



บรรดานักวิชาการ นักคิดนักเขียน จำต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเขียนและการบรรยาย
และบรรดาสื่อสารมวลชนและนักเทศนาธรรม

จำต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการนำเสนอมุมมองด้านศิลปะและวาทศิลป์ที่ดึงดูด
และผู้บริหารทุกภาคส่วนก็จำต้องปฏิบัติตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่และการงานของตน
เพื่อสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การขาดแคลนมัสยิดในเมือง ในหมู่บ้าน และในชนบท
การขาดแคลนสถานที่นมาซในสถานที่สาธารณะ อาทิเช่น สเตย์เดียม สวนสาธารณะ
และตามสถานีขนส่ง และอื่นๆในลักษณะเช่นนี้
การไม่เคารพและไม่ให้เกียรติเวลานมาซในพาหนะเดินทางระยะไกล
ขาดการใส่ใจที่เหมาะสมต่อเรื่องนมาซในเนื้อหาของบทเรียน
การไม่รักษาความสะอาดและสุขอนามัยของมัสยิด
ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิมามน่านมาซกับมะอ์มูม และทุกความบกพร่องในลักษณะเช่นนี้
ล้วนแล้วเป็นจุดด้อยและข้อบกพร่องทั้งสิ้น
ซึ่งจำต้องมีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น

สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและผู้มีสติปัญญาคือ การปฏิบัติและดำรงนมาซ
และหวังว่าสังคมอิสลามของเราก็จะมีการพัฒนาในสิ่งนี้ในทิศทางที่ดีเพิ่มขึ้นทุกวัน อินชาอัลลอฮ์

والسلام عليكم ورحمة الله
سيد على خامنه اي

ชัยยิด อลี คาเมเนอี

11/ شهر يور / 1392

2 กันยายน 2556

หมายเหตุ.....

(อัลกุรอาน โองการที่ ๔๑ ซูเราะห์ ฮัจญ์ ความว่า บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอำนาจในแผ่นดิน
คือบรรดาผู้ที่ดำรงการนมาซ)